

เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ และเชิญบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ (Online)  
สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

บริษัท อักษร อินส์ปายร์ จำกัด ในเครือ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด เป็นองค์กรเอกชนที่ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องกว่า 85 ปีในฐานะองค์กรเอกชนที่เป็นผู้นำนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้เกิดกับบุคลากรการศึกษาในทุกมิติผ่านโครงการอบรมและสัมมนาทั่วประเทศกว่า 700 โครงการ/ปี

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ เพื่อความปลอดภัย และการพัฒนาวิชาชีพครูเป็นไปอย่างต่อเนื่องบริษัทฯ จึงได้จัดโครงการอบรมออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม ZOOM มีรายละเอียด ดังนี้

วันและเวลา: วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.

รายละเอียดการอบรม

9:00 - 10:00 การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (CT: Computational Thinking)

และเรียนรู้วิทยาการคำนวณโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding) สำหรับเด็กปฐมวัย

10:15 – 11:30 การเรียนรู้จากตัวอย่างการจัดกิจกรรม

11:30 – 12:00 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปปิดการอบรม

ช่องทางการลงทะเบียน: <https://form.jotform.com/211482918693465>

หมายเหตุ

- ผู้เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตรรับรองการอบรมออนไลน์ หลักสูตร 3 ชั่วโมง
- จำกัดผู้เข้ารับการอบรมเพียง 500 ท่านแรกเท่านั้น

คณะผู้จัดงาน ขอความอนุเคราะห์ท่านร่วมจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าว ผ่าน website และระบบ e-office ของท่าน และมีความยินดีขอเรียนเชิญท่าน หัวหน้ากลุ่มสาระและครูผู้สอนในสังกัดท่านเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ (Online) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยลงทะเบียนในรูปแบบฟอร์มออนไลน์ตามที่กำหนดให้ดังกล่าวหรือสแกนเข้ากลุ่มไลน์ที่แนบมาเพื่อรับลิงก์ลงทะเบียน และผู้ที่เข้าอบรมครบตามระยะเวลา จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 500 ท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



Line กลุ่ม:  
กรุณาสแกนเพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อ  
ความสะดวกในการรับ link ลงทะเบียน  
และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม



(นางสาววินิษา วรวิณิต)

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
บริษัท อักษร อินส์ปายร์ จำกัด

ผู้ประสานงาน: นางสาวชพร ไชยเจริญ (น้องสนุก) โทร. 092-4964665